

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๔



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลดำเนินงานประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ อาคาร ๒ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดแพร่ และที่ประชุมได้กำหนดแนวทางและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและแนวทางดังกล่าว จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามนัยหนังสือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร (ศปถจ) ๐๐๒๑.๑/ว ๐๔๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑-๔๐๓

ผู้รับผิดชอบนายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นสส.ชก. ๐๖๔๗๔๒๔๘๐๒

ด่วนที่สุด

ที่ พร (ศปถจ) ๐๐๒๑.๑/ว ๐๗๒



ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ถนนไชยบุรีม พร ๕๔๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ พร (ศปถจ) ๐๐๒๑.๑/ว ๐๔๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแพร่ ได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลดำเนินงานประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยบุรีม อาคาร ๒ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายวาทีต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ และที่ประชุมมีข้อสั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับให้จุดตรวจและด่านชุมชนดำเนินการอย่างเข้มข้น ดังนี้

๑.๑ มุ่งเน้นกวาดซันยานพาหนะรถจักรยานยนต์ โดยผู้ขับขี่เมาแล้วขับและไม่สวมหมวกนิรภัย ควรเน้นตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน/ชุมชน คุ่มเข้ม โดยตรวจและดำเนินการทางกฎหมายให้เข้มข้นกว่าเดิม

๑.๒ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในห้วงเวลาพลบค่ำ คือ หลังเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ด่านชุมชน จุดตรวจ จุดสกัด จะต้องเพิ่มศักยภาพให้การปฏิบัติให้คงระดับอยู่ได้จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.

๒. กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่ ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ อาจจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือ จึงขอให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถใช้ถนนในพื้นที่ ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ หากมีกรณีต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็ว และให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพื่อให้ความรู้และทักษะในการใช้รถใช้ถนนแก่ผู้ขับขี่ ให้มีความระมัดระวังในการใช้ความเร็วที่เหมาะสม การเว้นระยะห่างโดยผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ การขับรถบริเวณทางโค้ง ทางขึ้นเขา หรือทางลาดชัน เป็นต้น

๒. ให้สำนักงาน...

๒. ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ และตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เข้มงวดกวดขันกับผู้ขับรถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน และรถบรรทุกขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย

๓. ให้แนวทางหลวงแพร่ แนวทางหลวงชนบทแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเรื่องการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วในสายทางที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในแต่ละช่วงของถนนเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบและใช้ความเร็วที่เหมาะสม

๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยควบคุม ดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และการจำหน่ายให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผอ. กอว.จังหวัดแพร่

- ผ.ก.อ. แพร่ (นายวิเชียร อนุศาสนนันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผอ. กอว.จังหวัดแพร่

รอง ผอ. กอว.จังหวัดแพร่

กองประชาสัมพันธ์

- นางเงินทอง.แพง

ปลัด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ
โทร ๐๕๔-๕๓๓๖๘๐
โทร ๐๕๔-๕๒๒๕๑๓

